



# อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ASSUMPTION CATHEDRAL

<http://assumptioncathedral.catholic.or.th/>

## บทสนทนาจากเจ้าอาวาส



สำหรับพระเยซูเจ้า....ไม่มีคำว่า “พัก”

พระยาห์เวห์พระเจ้าของอิสราเอล ได้แสดงความรู้สึกลึบฝังใจออกมาผ่านทางคำพูดของประกาศกเยเรมีย์ ในบทอ่านที่หนึ่ง ประจำวันอาทิตย์นี้

“ความลึบฝังใจ” ของพระองค์เกิดจากผู้ที่พระองค์ทรงหมายมั่นปั้นมือที่จะให้เป็นผู้นำผู้ดูแลประชากรของพระองค์กลับ “ไม่ได้ทำหน้าที่” ตามที่พระองค์ทรงมอบหมายให้กระทำ ผู้นำเหล่านั้นได้แก่ บรรดากษัตริย์ ข้าราชการบริวาร และผู้นำศาสนา รวมทั้งผู้นำอื่นๆ หน้าที่ของผู้นำเหล่านั้น ก็คือ การสั่งสอน อบรม ตักเตือน และนำชีวิตของประชาชน ให้ดำเนินอยู่ในความ ซื่อสัตย์ มั่นคงในพันธสัญญา ที่พวกตนได้กระทำไว้กับ พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล แต่ขณะที่พวกเขาต้องทำหน้าที่ดังกล่าว พวกเขากลับปล่อยปละละเลย ตัวผู้นำเองกลับดำเนินชีวิตเป็น “ตัวอย่างเลว” ในการหันไป “ฝึกฝน” กิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งการพัฒนาประเทศให้มีความมั่งคั่งทางวัตถุ โดยมีพักนำพา ในหลักศีลธรรม และกฎเกณฑ์ แห่งพันธสัญญาของพระเจ้า

ขณะที่ผู้นำทำตัวอย่างนั้น ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ประชาชน ภายใต้ผู้นำจะดำเนินตามเยเรมีย์ได้รับการเรียกจากพระเจ้าให้ทำหน้าที่ “ปากเสียง” ของพระเจ้า ในการตักเตือน และตำหนิติเตียน กษัตริย์ พระสงฆ์ และประชาชนให้ดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง ท่านเริ่มงานการเป็นประกาศกด้วยอายุเพียง 23 ปี นับว่ายังหนุ่มมาก และสามารถเป็นตัวอย่งดีแก่หนุ่ม-สาวยุคปัจจุบัน ท่านได้สื่อทอดความรู้สึกของพระยาห์เวห์ ผ่านทางคำทำนายต่างๆ ของท่าน ท่านตักเตือนบรรดา ผู้นำ และประชาชน ให้มีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าท่านได้รับการต่อต้านจากพวกเขา ถูกจับติดคุก และสุดท้ายพวกเขาก็คิดที่จะฆ่าท่านให้ด้วย แต่พระเจ้าก็ช่วยท่านให้รอดชีวิตมาได้

ท่านทำนายว่า พระยาร์เวห์จะส่งผู้นำคนใหม่มาให้ซึ่งจะเป็นผู้นำที่จะ “ไม่ทำให้พระยาร์เวห์ผิดหวัง”

พระองค์จะเป็นผู้นำที่ “เสียสละ อุทิศตน” เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง อีกทั้งยังจะทรงสอน “ผู้ร่วมงาน” ของพระองค์ให้ประพฤติเช่นเดียวกัน

ชีวิตที่ทำงานอย่างจริงจัง ก็ย่อมต้องมีเวลาพักผ่อน แต่เมื่อขณะวางแผน จะพักผ่อน ประชาชนก็เข้ามาขอความช่วยเหลือ พระองค์ก็ละทิ้งความสุขส่วนตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และยอมให้ “ความเดือดร้อนต้องการของประชาชน อยู่เหนือความสุขส่วนตัว”

และนี่คือ ชีวิตของผู้นำที่ไม่ทำให้พระยาร์เวห์ผิดหวัง  
ตั้งนั้นสำหรับพระเยซูเจ้าจึงไม่มีคำว่า และพระหัตถ์ของพระเจ้ายังคงอยู่กับพระองค์ และกับคนอื่นๆ ที่พร้อมจะทุ่มเทชีวิตเพื่องานของพระไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อย หรือ เหนื่อยอ่อนสักเพียงไรสวัสดิ์...

พ่อसानิจ

